



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานในหน้าที่ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทน การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
หรือคุกคามทางเพศ ในสถานศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ จึงประกาศมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใช้อึดถือเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
๓. มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
๔. มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็ก
๕. มาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา

ตามมาตรการที่ได้ประกาศรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศนี้ หากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใด ไม่ถือปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความเสียหายจนเกิดกรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ ถือว่าเป็นความผิด
ทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยต่อไปโดยทันที

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอดุลย์ เงินศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

สำเนาถูกต้อง

(นายอดุลย์ เงินศรี)
ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๒

มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
แบบทำยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาเห็นความสำคัญ
ของปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แป๊ะเจี๊ยะ” ซึ่ง
ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง และจากการรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสสุภาพชาติ ประจำปี ๒๐๑๗
เปิดเผยข้อมูลความเห็นของประชาชนของประเทศไทย ซึ่งมีความเห็นว่า มีการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับบริการ
ของรัฐ และการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการของโรงเรียนก็มีปัญหามากเป็นลำดับต้นๆด้วยเช่นกัน
ซึ่งสะท้อนภาพปัญหาการทุจริต กรณีเรียกรับผลประโยชน์ในระบบการศึกษาของประเทศไทยที่สมควรได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว
จึงได้กำหนดมาตรการ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการป้องกันเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงและ
เร่งรัดประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการในสังกัด
รับทราบถึงความผิดและบทลงโทษ กรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อ
โอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็น
เงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.

๒. ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด กรณีผู้บริจาคทรัพย์สิน เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา “แป๊ะเจี๊ยะ”

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ประสานให้ความร่วมมือ ควบคุม
กำกับ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการดำเนินการมาตรการป้องกันการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

สำเนาถูกต้อง

(นายอดุลย์ เงินศรี)
ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๒